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I. Til heilbrigðisráðherra um aðstöðu bæklaðra.

Frá Oddi Ólafssyni.

1. Hve margir biða nú skurðaðgerðar á bæklunardeiId Landsspítalans?
2. Hvaða aldursflokkar eru fjölmennastir á biðlistanum ?
3. Má vænta úrbóta á þessu sviði?

II. Til viðskiptaráðherra um endurkaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins.

Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.

Hvernig skiptast endur kaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins milli
a) ríkisfyrirtækja,
b) samvinnufélaga,
e) einkafyrirtækja

á hverju ári tímabilið 1971-1973?

III. Til samgönguráðherra um samræmingu símgjalda á Reykjavíkur- og Brúar-
landssvæðinu.

Frá Geir Gunnarssyni.

Er að vænta breytinga á gjaldskrá Landsímans á þann veg, að sömu greiðslu-
reglur gildi um símtöl milli Brúarlands- og Reykjavíkursvæðisins og innan sið-
arnefnda svæðisins?

IV. Til utanríkisráðherra varðandi viðskilnað mannvirkja á Heiðarfjalli á Langa-
nesi.

Frá Jónasi Jónssyni.

Hvernig er háttað viðskilnaði bandaríska varnarliðsins við mannvirki á Heið-
arfjalIi á Langanesi, og á hvers eða hverra ábyrgð eru mannvirki og mannvirkja-
leifar, sem þar eru enn?


